



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

Tel. ๐๗๕ ๖๕๒๗๗๙ Fax. ๐๗๕ ๖๕๒๗๘๐

www.krabinoi.go.th

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ตำบลกระปี่น้อย ทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลกระปี่น้อยมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลกระปี่น้อย และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองปัญหา และความต้องการของประชาชน อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานกับการติดตาม ประเมินผล ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและใช้ประโยชน์ในการประสานและบูรณาการในการบริหารการพัฒนาในพื้นที่ตำบลกระปี่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ลักษณะของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	๔
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๔
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ	๘
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข	๓๐
๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๓๔